



ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก

เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน

ด้วย พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้การกระทำใดที่จะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

อาศัยอำนาจตามความนัย มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จึงได้จัดทำคู่มือสำหรับบริการประชาชน ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายราชัน มีป้อม)

นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก

บัญชีคู่มือสำหรับประชาชน ของเทศบาลตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน
ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ที่	ชื่อคู่มือ / กระบวนงาน	ส่วนราชการที่จัดทำคู่มือกลางให้ (กระทรวง / กรม)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	การแก้ไขรายการในเอกสาร ทะเบียนราษฎร	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๒	การแก้ไขรายการในเอกสาร ทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการ สัญชาติ	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๓	การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการ บ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือ บ้านเลขที่ซ้ำกัน	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๔	การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคล ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย / บุคคลที่ไม่มี สถานะทางการทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่าย รายการออกจากทะเบียนประวัติและ ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๕	การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏ รายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยใน ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๖	การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการ บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนใน ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๗	การขอเลขที่บ้าน	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๘	การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้าน ชั่วคราว	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๙	การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา ๒๐/๑	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๑๐	การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคล ออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติ ไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัว คนต่างด้าวตายในต่างประเทศ	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	

ที่	ชื่อคู่มือ / กระบวนการงาน	ส่วนราชการที่จัดทำคู่มือกลางให้ (กระทรวง / กรม)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๑	การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคล ออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและ รายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า ๑ แห่ง	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๑๒	การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคล ออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่า บุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๑๓	การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคล ออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาล ให้ผู้ใดเป็นคนسابสูญ	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๑๔	การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๑๕	การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๑๖	การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการ ทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับ หรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับ เอกสารการทะเบียน	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๑๗	การตรวจ คัด และรับรองเอกสาร การทะเบียนราษฎร	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๑๘	การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้ง การย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๑๙	การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยใน ราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือ กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๒๐	การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวร ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๒๑	การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือ เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลา การอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๓	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	

ที่	ชื่อคู่มือ / กระบวนการงาน	ส่วนราชการที่จัดทำคู่มือกลางให้ (กระทรวง / กรม)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒๒	การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทย โดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใด คนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มี สัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทย โดยมีคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาล โดยถึงที่สุด	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๒๓	การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทย ต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๒๔	การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่เกิดในต่างประเทศ ขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจ เดินทางกลับประเทศไทย	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๒๕	การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มี ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และเคย มีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๒๖	การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทาง กลับจากต่างประเทศ หรือเกิดใน ต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๒๗	การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดใน ต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๒๘	การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทาง กลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือ เดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือ สำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๒๙	การเพิ่มชื่อ กรณีตรวจสำรวจตรวจสอบ ทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๓๐	การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทย หรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่ง กฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็น อย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๓๑	การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อ และรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบ หรือโดยทุจริต	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	

ที่	ชื่อคู่มือ / กระบวนงาน	ส่วนราชการที่จัดทำคู่มือกลางให้ (กระทรวง / กรม)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓๒	การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมี สัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๓๓	การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความ อุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๓๔	การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ "ตายหรือจำหน่าย" ในทะเบียนบ้าน ฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจาก การแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดใน ชื่อเท็จจริง	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๓๕	การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้ง สำนักทะเบียนอื่น	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๓๖	การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และ เกิดนอกบ้าน	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๓๗	การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๓๘	การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณี ท้องถิ่นอื่น	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๓๙	การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือ เด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้ง ที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๔๐	การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๔๑	การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่า มีการตาย แต่ไม่พบศพ	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๔๒	การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าเป็น ผู้ตายเป็นใคร	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๔๓	การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วย โรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๔๔	การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๔๕	การรับแจ้งการตายเกินกำหนด	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๔๖	การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณี สำนักทะเบียนอื่น	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๔๗	การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	

ที่	ชื่อคู่มือ / กระบวนการ	ส่วนราชการที่จัดทำคู่มือกลางให้ (กระทรวง / กรม)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔๘	การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๔๙	การรับแจ้งการย้ายเข้า	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๕๐	การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนออกไป จากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้จะไปอยู่ ที่ใด	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๕๑	การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไป ต่างประเทศ	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๕๒	การรับแจ้งการย้ายปลายทาง	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๕๓	การรับแจ้งการย้ายออก	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๕๔	การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้าน กลาง	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๕๕	การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้ง การย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อน แจ้งย้ายเข้า	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๕๖	การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้า ในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน	กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง	สำนักปลัดเทศบาล	
๕๗	การรับชำระภาษีป้าย	กระทรวงมหาดไทย / กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กองคลัง	
๕๘	การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน	กระทรวงมหาดไทย / กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กองคลัง	
๕๙	การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา	กระทรวงพาณิชย์ / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กองคลัง	
๖๐	การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน สามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า	กระทรวงพาณิชย์ / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กองคลัง	
๖๑	การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง รายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณี ผู้จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา	กระทรวงพาณิชย์ / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กองคลัง	

ที่	ชื่อคู่มือ / กระบวนการ	ส่วนราชการที่จัดทำคู่มือกลางให้ (กระทรวง / กรม)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๖๒	การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.จดทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีผู้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า	กระทรวงพาณิชย์ / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กองคลัง	
๖๓	การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์กิจ) ตาม พ.ร.บ.จดทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีผู้จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา	กระทรวงพาณิชย์ / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กองคลัง	
๖๔	การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์กิจ) ตาม พ.ร.บ.จดทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีผู้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า	กระทรวงพาณิชย์ / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กองคลัง	
๖๕	การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร	กระทรวงมหาดไทย / กรมโยธาธิการและผังเมือง	กองช่าง	
๖๖	การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๒	กระทรวงมหาดไทย / กรมโยธาธิการและผังเมือง	กองช่าง	
๖๗	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม มาตรา ๒๑	กระทรวงมหาดไทย / กรมโยธาธิการและผังเมือง	กองช่าง	
๖๘	การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร	กระทรวงมหาดไทย / กรมโยธาธิการและผังเมือง	กองช่าง	
๖๙	การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตาม มาตรา ๒๑	กระทรวงมหาดไทย / กรมโยธาธิการและผังเมือง	กองช่าง	
๗๐	การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา ๓๓	กระทรวงมหาดไทย / กรมโยธาธิการและผังเมือง	กองช่าง	
๗๑	การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน	กระทรวงมหาดไทย / กรมโยธาธิการและผังเมือง	กองช่าง	
๗๒	การแจ้งขุดดิน	กระทรวงมหาดไทย / กรมโยธาธิการและผังเมือง	กองช่าง	
๗๓	การแจ้งถมดิน	กระทรวงมหาดไทย / กรมโยธาธิการและผังเมือง	กองช่าง	
๗๔	การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กระทรวงมหาดไทย / กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กองการศึกษา	
๗๕	การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	กระทรวงมหาดไทย / กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กองสวัสดิการสังคม	

ที่	ชื่อคู่มือ / กระบวนการ	ส่วนราชการที่จัดทำคู่มือกลางให้ (กระทรวง / กรม)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๗๖	การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงิน เบี้ยความพิการ	กระทรวงมหาดไทย / กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กองสวัสดิการสังคม	
๗๗	การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กระทรวงมหาดไทย / กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กองสวัสดิการสังคม	
๗๘	การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน	กระทรวงอุตสาหกรรม / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม	กองสวัสดิการสังคม	

ขอรับรองว่า เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินการสำรวจและจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามกระบวนการในบัญชีข้างต้น ให้เป็นไปตามแนวทางและระยะเวลาที่ พ.ร.บ.อำนาจความสะดวกฯ ได้กำหนดไว้ ทุกประการ



ลงชื่อ ผู้รับรอง

(นายราชัน มีป้อม)

นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก

ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘